



{Chẳng phải Allah cũng đã tạo ra cho các người thứ mà các người có thể làm Sadaqah sao? Thật vậy, mỗi lời Tasbih là một Sadaqah, mỗi lời Takbir là một Sadaqah, mỗi lời Tahmid là một Sadaqah, mỗi lời Tahlil là một Sadaqah, bảo ban làm điều đúng là Sadaqah và ngăn cấm điều sai trái là Sadaqah, và ngay cả việc ai đó trong các người xuất tinh cũng là Sadaqah.}

Ông Abu Zdar thuật lại: Một số Sahabah của Thiên Sứ ﷺ đã nói với Người ﷺ, Hỡi Thiên Sứ của Allah, những người giàu đã đạt được nhiều phần thưởng (hơn chúng tôi), họ dâng lễ nguyện Salah giống như chúng tôi dâng lễ nguyện Salah, họ nhịn chay giống như chúng tôi nhịn chay, nhưng họ làm Sadaqah với số tiền dư thừa của họ. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Chẳng phải Allah cũng đã tạo ra cho các người thứ mà các người có thể làm Sadaqah sao? Thật vậy, mỗi lời Tasbih là một Sadaqah, mỗi lời Takbir là một Sadaqah, mỗi lời Tahmid là một Sadaqah, mỗi lời Tahlil là một Sadaqah, bảo ban làm điều đúng là Sadaqah và ngăn cấm điều sai trái là Sadaqah, và ngay cả việc ai đó trong các người xuất tinh cũng là Sadaqah.} Họ nói: Hỡi Thiên Sứ của Allah, chẳng lẽ một người trong chúng ta thực hiện hành động tình dục của mình cũng nhận được phần thưởng nữa ư? Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Các người không thấy rằng nếu y làm điều đó trong Haram thì chẳng phải sẽ mang tội sao? Cũng tương tự như vậy, nếu y thực hiện hành vi tình dục trong Halal thì sẽ được ban thưởng.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Một số Sahabah nghèo đã phàn nàn với Thiên Sứ của Allah ﷺ về tình trạng nghèo hèn của họ cũng như vì vậy mà họ không có cơ hội làm Sadaqah để có được ân phước lớn như những người anh em của họ có nhiều tài sản và giàu có trong khi những anh em giàu có đó cũng đã làm những việc tốt giống như họ, những anh em đó dâng lễ nguyện Salah giống như họ dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay giống như họ nhịn chay, nhưng những anh em đó lại có thể làm Sadaqah với số tiền dư thừa của mình, còn họ thì không thể làm Sadaqah! Thiên Sứ của Allah ﷺ đã hướng dẫn họ những thứ mà họ có thể làm để được ân phước của việc làm Saqadah, Người nói: "Chẳng phải Allah cũng đã tạo ra cho các người thứ mà các người có thể làm Sadaqah sao? Thật vậy, mỗi lời Tasbih (nói Sub ha nol loh) sẽ được ân phước của Sadaqah, mỗi lời Takbir (nói Ol lo hu ak bar) sẽ được ân phước của Sadaqah, mỗi lời Tahmid (nói Al ham du lil lah) sẽ được ân phước của Sadaqah, mỗi lời Tahlil (nói La i la ha il lol loh) sẽ được ân

phước của Sadaqah, bảo ban làm điều đúng là Sadaqah và ngăn cấm điều sai trái là Sadaqah, và thậm chí việc ai đó trong các người quan hệ tình dục với vợ của mình cũng là Sadaqah.” Họ ngạc nhiên, nói: Thừa Thiên Sứ của Allah, chẳng lẽ một người trong chúng ta thực hiện hành vi tình dục của mình cũng nhận được phần thưởng cho việc đó nữa sao?! Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: Chẳng lẽ các người không thấy rằng nếu anh ta thực hiện hành vi tình dục của mình bằng hình thức Haram từ việc Zina hay những gì khác thì anh ta sẽ mang tội đó sao? Tương tự như vậy, nếu anh ta thực hiện hành vi tình dục của mình bằng con đường Halal thì anh ta sẽ được ban thưởng.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/4558>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

